

### ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร

กรณีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนที่เจ้าของข้อมูลได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการแล้ว จะขอข้อมูลนั้นได้หรือไม่มาดูหลักในการพิจารณากันค่ะ

นาย ก ผู้ต้องหาในคดีหมายเลขดำที่... มีหนังสือถึงสำนักงานอัยการจังหวัด A ขอคัดถ่ายเอกสาร จำนวน ๙ รายการ ดังนี้ ๑) คำให้การหรือเอกสารประกอบในชั้นสอบสวน ๒) รายงานประจำวันของคดี ๓) บัญชีของกลาง ๔) เอกสารชุดกู้ยืมเงินและชุดโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ๕) บันทึกเสนอสัญญาประกันพร้อมคำสั่งอนุญาตหรือไม่ ๖) สัญญาประกันและหนังสือเกี่ยวข้อง ๗) บันทึกการแจ้งสิทธิ์ ๘) บันทึกการคืนของกลางและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๙) บันทึกขออนุมัติคืนของกลางพร้อมคำสั่งอนุมัติหรือไม่ สำนักงานอัยการจังหวัด A อนุญาตให้คัดได้จำนวน ๔ รายการ คือ รายการที่ ๑,๗,๘ และ ๙ ส่วนเอกสารรายการอื่นนอกจากนี้ไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่า จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า สำนักงานอัยการจังหวัด A ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ สำนักงานอัยการจังหวัด A จึงจัดส่งสำนวนคดีอาญาดังกล่าวให้สำนักงานอัยการภาค B เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ความเห็นและแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดทราบเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว สำนักงานอัยการ A จึงไม่มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลที่จะจัดส่งให้ทำให้คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ทำให้คณะกรรมการฯ ไม่มีวัตถุเอกสารในการพิจารณาวินิจฉัย ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย หากนาย ก ต้องการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถยื่นคำขอไปยังหน่วยงานที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร คือสำนักงานอัยการภาค B ต่อไปได้ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงยุติการพิจารณานี้ และให้จำหน่ายออกจากสารบบอุทธรณ์

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘/  
(www.oic.go.th)

คำสั่งวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ที่ สค ๑๖/๒๕๖๖) นางสาววิชา อ่อนละมุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”